

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
QUẬN THANH XUÂN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **1078**/UBND-NV  
V/v tuyên truyền gương  
“Người tốt, việc tốt” năm 2021

Thanh Xuân, ngày **13** tháng **7** năm 2021

Kính gửi:

- Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các tổ chức CT-XH quận;
- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin quận;
- Chủ tịch UBND 11 phường thuộc quận;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS công lập thuộc quận.

Thực hiện Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 20/10/2020 của UBND quận về việc triển khai cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT và công tác phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước quận Thanh Xuân năm 2021.

UBND quận đã đề xuất UBND Thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021 cho 13 cá nhân. Ngày 02/7/2021, UBND Thành phố có Quyết định số 2804/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2021, trong đó có 12 cá nhân thuộc quận Thanh Xuân.

Nhằm kịp thời tuyên truyền, nhân rộng những gương “Người tốt, việc tốt” được phát hiện qua cuộc thi, UBND quận đề nghị:

- Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, đơn vị, các trường công lập và UBND 11 phường thuộc quận thực hiện tuyên truyền đến các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các đoàn thể và nhân dân trên địa bàn về những gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” (có danh sách trích ngang thành tích kèm theo) để kịp thời nhân rộng trong các phong trào thi đua.

- Giao phòng Văn hóa và Thông tin quận hướng dẫn các đơn vị có cá nhân được khen thưởng biên tập, tuyên truyền những gương “Người tốt, việc tốt” trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị để học tập, làm theo. /.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thành viên HĐTĐKT quận;
- UBND 11 phường;
- Các trường công lập thuộc quận;
- Lưu: VT, NV.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Võ Đăng Dũng**

**TRÍCH NGANG THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ĐƯỢC THÀNH PHỐ  
TẶNG DANH HIỆU NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT NĂM 2021**

(Kèm theo Công văn số 1078/UBND-NV ngày 13/7/2021 của UBND quận Thanh Xuân)

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Nam	<p>Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gia đình nhiều năm được công nhận là gia đình văn hóa tiêu biểu của TDP, của phường và quận. Năm 2010 được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen “Gia đình văn hóa tiêu biểu giai đoạn 2008-2010”.</p> <p>- Luôn chủ động xây dựng Kế hoạch, đổi mới nội dung hoạt động, phương thức hoạt động đa dạng phong phú, thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia như: Hỗ trợ phụ nữ được tiếp cận với các nguồn vốn CSXH và quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển, giúp chị em có cơ hội được kinh doanh, buôn bán, tạo việc làm, khởi sự kinh doanh... để phát triển kinh tế, nâng cao mức sống, xóa nghèo bền vững và vươn lên làm giàu chính đáng, khẳng định vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội, hỗ trợ cho phụ nữ thực sự phát huy “Quyền bình đẳng giới”. Xây dựng các Mô hình: “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”; “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; “Trồng rau mầm, rau sạch tại nhà”; “Điểm cung cấp, mượn mũ bảo hiểm miễn phí và tủ thuốc sơ cứu”.... góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần thần cho cán bộ hội viên nhằm thu hút hội viên tích cực tham gia sinh hoạt Hội... Tuyên truyền, vận động cán bộ Hội viên tích cực tham gia tổng VSMT vào sáng thứ 7 hàng tuần và các ngày Lễ, Tết... giữ gìn sạch đẹp 11 đoạn đường “Phụ nữ tự quản”, 02 tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp”; vận động nhân dân thực hiện xã hội hóa trồng, treo giỏ hoa trang trí các gốc cây, biến chân rác thành điểm hoa, điểm nghỉ ngơi sinh hoạt cộng đồng, trang trí các sân chơi, nhà hội họp khu dân cư, vẽ tranh bích họa tại tuyến đường từ ngõ 445 đến ngõ 495 Nguyễn Trãi, ngõ 497 Nguyễn Trãi, ngõ 49, ngõ 97 Triều Khúc... trị giá 147.550.000đ.</p> <p>- Trực tiếp hòa giải thành công 12 trường hợp mâu thuẫn trong nhân dân. Xây dựng 01 địa chỉ là nơi tạm lánh cho người bị bạo hành; 01 Tổ “Tu vấn pháp luật tại cộng đồng” nhằm giúp phụ nữ tháo gỡ khó khăn, bất hòa, giúp chị em giữ gìn hạnh phúc gia đình.</p> <p>- Với nguồn tài chính của cá nhân và trực tiếp xin tài trợ, từ năm 2016 đến nay đã tặng quà cho 12 cán bộ hội viên mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền là 12.000.000đ; tặng 15 chiếc xe đạp cho hội viên là thương binh, vợ con liệt sỹ, con cháu hội viên thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trị giá 22.500.000đ; tặng 70 suất quà cho hội viên là thương binh, gia đình liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam; 30</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>suất quà cho các cháu thuộc gia đình chính sách khó khăn với tổng số tiền là 42.500.000đ, 27 suất học bổng cho con cháu hội viên vượt khó học giỏi với tổng số tiền là 27.000.000đ.</p> <p>* Đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Chủ động thành lập nhóm Zalo “phụ nữ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” để kịp thời triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tới cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong phường. Vận động các nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ được 4.850 khẩu trang vải và khẩu trang y tế trị giá 32.650.000đ phát miễn phí cho hội viên phụ nữ và nhân dân; gửi về Hội LHPN quận 19.700.000đ để mua thiết bị y tế tặng Trung tâm y tế Quận; tặng 200 khẩu trang và 10 thùng mỳ tôm cốc, 10 thùng sữa, 100kg gạo cho Ban chỉ đạo, cán bộ y tế, Công an phường; tặng cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ tại khu cách ly trường Đại học FPT Hòa Lạc tiền mặt và hàng hóa trị giá 23.000.000đ; tặng 50 chai cồn kháng khuẩn, 500 khẩu trang cho 50 hộ gia đình phụ nữ khó khăn, già yếu đơn thân trị giá 07 triệu đồng; tặng 128 suất quà hỗ trợ cán bộ hội viên khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trị giá 28.000.000đ. Cá nhân đã tặng 500 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn trị giá 5.000.000đ để trang bị cho đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ cơ sở tham gia công tác phòng chống dịch. Với kết quả từ những việc làm thiết thực trên, bà đã được tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành, của Trung ương và thành phố Hà Nội.</p>
2	<p>Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Nam</p>	<p>Bản thân và gia đình luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.</p> <p>Trong thời gian qua với vai trò là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ số 2, Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Nam, bà đã thực hiện tốt công tác dân vận, vận động nhân dân và các nhà hảo tâm ủng hộ được trên 500.000.000đ hàng hóa, nhu yếu phẩm và 36.000.000đ tiền mặt. Cá nhân và gia đình ủng hộ cho bà con xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa 3,5 tấn gạo ngon, sách vở, đồ dùng học tập... trị giá hơn 60 triệu đồng.</p> <p>Trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19: Miệng nói tay làm, gương mẫu đi đầu trong công tác tổng vệ sinh môi trường sáng thứ 7 hàng tuần nơi công cộng, đoạn đường phụ nữ tự quản, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, không tụ tập đông người, ra ngoài đeo khẩu trang, rửa tay bằng cồn hoặc dung dịch sát khuẩn, không vứt khẩu trang đã sử dụng ra nơi công cộng... Trong công tác phòng dịch năm 2020 đã vận động được 44.600.000đ và hàng hóa trị giá 33.000.000đ gửi Hội LHPN quận để mua trang thiết bị BHYT cho các đồng chí đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, nơi cách ly tập trung và</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>tặng hội viên khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; huy động xã hội hóa ủng hộ được 1000 khẩu trang y tế phát miễn phí. Cá nhân và gia đình ủng hộ 500 khẩu trang vải than hoạt tính, kháng khuẩn trị giá 10.000.000đ phát miễn phí cho cán bộ, hội viên, nhân dân trên địa bàn.</p>
3	<p>Bà Vũ Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Đình</p>	<p>Bản thân và gia đình luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và những quy định của địa phương. Động viên mọi người dân cùng tham gia phong trào tổng vệ sinh, ủng hộ kinh phí xóa bỏ nhiều chôn rác tồn tại lâu năm, thay vào đó là những bức tường hoa, những chậu hoa, cây cảnh đẹp, nhiều màu sắc ở một số địa điểm trên địa bàn như: Đầu ngõ 108 và cuối ngách 358/25 Bùi Xương Trạch, hẻm 358/25/38, ngách 1/46 Bùi Xương Trạch, công Đình Khương Hạ, KDC số 8, KDC số 6... đoạn đường phụ nữ nở hoa ở ngõ 250 Khương Trung, ngách 211/249 Khương Trung, trị giá 25 triệu đồng.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thường xuyên vận động các thành viên trong gia đình tích cực vớt rác dưới Hồ số 5, bóc xóa biển quảng cáo rao vặt; hàng năm trong gia đình thường có từ 5 đến 7 người (con, cháu) tham gia hiến máu nhân đạo, có 4/4 người (vợ, chồng, hai con) tham gia tình nguyện hiến mô, hiến tạng...</li> <li>- Bà đứng ra kết nối mở lớp học nghề miễn phí "<i>Nâng cao kỹ thuật làm hoa lụa</i>", vận động được 10 chị em khuyết tật học nghề để mở nhóm làm hoa lụa, đứng lên làm nhóm trưởng, giúp chị em tiêu thụ sản phẩm, cải tiến mẫu mã cùng giúp đỡ nhau phát triển kinh tế; kết quả đã mở được 02 lớp với 25 học viên, 10 chị em có việc làm, đã làm được hơn 1.500 sản phẩm, kết nối bán ở nhiều nơi, hội viên có thu nhập để ổn định cuộc sống.... Mô hình này đã được nhiều báo và truyền hình viết bài, phỏng vấn ca ngợi.</li> <li>- Thực hiện tinh thần tương thân, tương ái, bà thường xuyên kết nối và tham gia các nhóm từ thiện đi tặng quà tại Bệnh viện nhi TW, Bệnh viện K, cũng như các gia đình phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn phường với số tiền mỗi năm lên đến hàng chục triệu đồng. Ngoài ra còn tích cực tham gia các chuyến đi thiện nguyện ở một số nơi như tặng quà ở tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở Vàng Ma Chải, huyện Bát Sắt, tỉnh Lào Cai với tổng số tiền và hiện vật là 85 triệu đồng; vận động nhân dân ủng hộ đồng bào Miền Trung bị bão lũ 69.500.000 đồng... Mỗi chuyến đi, ngoài việc ủng hộ chung, cá nhân đều ủng hộ riêng cho các trường hợp đặc biệt khó khăn từ 500.000đ đến 1.000.000 đồng; trong đợt dịch Covid-19 năm 2020, đã vận động</li> </ul>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		các tổ chức, cá nhân tặng hàng chục tấn gạo, hàng nghìn chiếc khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm khác, riêng tại phường Khương Đình trị giá 155.650.000đ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch.
4	Bà Đặng Thị Hằng, giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.</p> <p>Là giáo viên trẻ, nhiệt huyết, có năng lực chuyên môn. Trong quá trình công tác, luôn tích cực tham gia các phong trào thi đua và đạt được nhiều thành tích, được các cấp ghi nhận, nổi bật là: Giải Nhì cấp Thành phố Bài giảng Elearning; giáo viên dạy giỏi cấp quận các năm học: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019; Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở...</p> <p>Ngoài những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, cá nhân còn tích cực tham gia công tác thiện nguyện, cụ thể từ tháng 8/2020 đến nay: Giúp đỡ người nghèo, người mắc bệnh nan y, người bị tai nạn giao thông: 8.300.000đ; trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người vô gia cư: 20.200.000đ; ủng hộ bệnh viện Bạch Mai, quỹ MTTQ VN, MTTQ quận...trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 9.800.000đ.</p> <p>- Ủng hộ quỹ Khăn quàng đỏ xây nhà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 2.000.000đ; quỹ thiện nguyện của các nhóm: Tuệ Bi - Đông Anh, Thiện Nguyện Xanh - Vĩnh Phúc, Cháo Từ Tế - Thanh Xuân, Thiện Nguyện Trái Tim - TP Hồ Chí Minh số tiền 6.700.000đ, xây dựng, tu sửa chùa 9.600.000đ, cứu trợ đồng bào miền Trung lũ lụt 15.000.000đ.</p> <p>- Tham gia trực tiếp nấu cơm, nấu cháo từ thiện và đi phát miễn phí cho bệnh nhân tại các bệnh viên K, bệnh viện Lão khoa, Bệnh viện Xanh Pôn cùng các nhóm thiện nguyện vào thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần.</p>
5	Bà Phạm Thị Hải, PCT Hội chữ thập đỏ phường Khương Đình	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.</p> <p>Là một cán bộ gương mẫu, trách nhiệm, tận tụy với công việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tham gia nhiều hoạt động đóng góp cho cộng đồng, xã hội như thăm và tặng quà các gia đình khó khăn, động viên và chia sẻ với các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ các em học sinh nghèo trong</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>phường Khương Đình.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Về công tác hiến máu tình nguyện: Tính đến tháng 4/2021 có tổng 30 lần vận động gia đình, bạn bè người thân tham gia hiến máu tình nguyện, cả 3 mẹ con chị cùng tham gia hiến máu.</li> <li>- Là người luôn đi đầu trong các cuộc vận động, năm 2020 gia đình chị tham gia ủng hộ miền Trung áo bảo hộ, khăn mặt giá trị 15 triệu đồng, bản thân 2 lần tham gia cứu trợ khẩn cấp cùng Đoàn cứu trợ của hội CTĐ Thành phố. Năm 2020, gia đình bà ủng hộ 10 cái chăn, vận động tặng quà cho các cháu khó khăn xã Vàng Ma Chải, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu trị giá gần 100 triệu đồng.</li> <li>- Trong công tác phòng, chống dịch covid-19: Gia đình bà ủng hộ 1000 khẩu trang, đứng ra vận động ủng hộ 6000 khẩu trang tặng Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Bệnh viện K Tân Triều, và đội phòng chống dịch trên địa bàn phường.</li> <li>- Năm 2020 được Chủ tịch UBND quận tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020; được BCH Hội CTĐ Thành phố tặng danh hiệu gia đình Chữ thập đỏ cấp Thành phố năm 2020.</li> </ul>
6	Bà Dương Thùy Vân, nguyên Chủ tịch Hội LHPN phường Khương Mai	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, đã có nhiều sáng kiến trong tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua và thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại phường, mang lại hiệu quả cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch đã phối hợp phát 7.000 tờ rơi đến các hộ dân tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; vận động hội viên vệ sinh môi trường vào thứ 7 hàng tuần; vận động cán bộ, hội viên ủng hộ 65.000.000 đồng cho công tác phòng, chống dịch. Ngoài ra, bà ủng hộ từ tiền cá nhân và vận động thêm nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ giúp đỡ 32 gia đình khó khăn trong đợt chống dịch trị giá 12.800.000 đồng; vận động nhà hảo tâm tặng 2.600 khẩu trang, 50 lọ dung dịch sát khuẩn, 20 bánh xà phòng cho các hộ gia đình cán bộ, hội viên khó khăn, cận nghèo. Vận động hội viên nhắn tin ủng hộ với số tiền 10.280.000đ, ủng hộ 44.500.000đ cho công tác phòng, chống dịch. Hỗ trợ tiêu thụ 17 tấn rau củ, thực phẩm cho bà con nông dân với số tiền 206.000.000 đồng. Cá nhân và gia đình cùng tích cực ủng hộ 3.000.000đ và 300 khẩu trang, 20 lọ dung dịch sát khuẩn cho các gia đình Hội viên.</li> </ul>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>- Phối hợp cùng hệ thống chính trị tại khu dân cư thực hiện mô hình “Tổ dân phố văn hóa 5 không”; thực hiện mô hình Xanh - sạch - đẹp xây dựng sân chơi, trồng hoa, xoá bỏ chân rác tại ngõ 104 Lê Trọng Tấn, nhà hội họp số 10/198 Lê Trọng Tấn, ngõ 106 Nguyễn Ngọc Nại mang lại diện mạo mới. Đặc biệt xây dựng “Đoạn đường nở hoa” 230m bằng nguồn kinh phí xã hội hóa trị giá 47 triệu đồng. Để tập hợp, thu hút hội viên tham gia công tác Hội, bà còn xây dựng, triển khai các mô hình mới, tiêu biểu là: Thành lập CLB nghệ thuật Sao Mai, CLB khiêu vũ Ánh Dương; thành lập Tổ đan len từ thiện... phối hợp giúp 6 hộ cận nghèo thoát nghèo.</p> <p>- Năm 2020, cá nhân bà được Quận ủy tặng danh hiệu “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền”, được UBND quận chọn là một trong 30 gương ĐHTT, người tốt, việc tốt tiêu biểu của quận để viết sách, tuyên truyền; được Tạp chí Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng TW viết bài “Người truyền lửa phong trào tại Khương Mai” đăng ngày 15/12/2020.</p>
7	Bà Phạm Thị Nết, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Xuân Bắc	<p>Bản thân và gia đình luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.</p> <p>- Trong thực hiện công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng đô thị văn minh: Thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường, làm sạch ngõ phố, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định vào sáng thứ 7 hàng tuần. Tuyên truyền nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các dịp Lễ, Tết. Đặc biệt đã vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và hệ thống chính trị Khu dân cư xã hội hóa được hơn 200 triệu đồng mua trang thiết bị tập TDTT, thiết bị đồ chơi trẻ em và trồng, chăm sóc cây xanh tại các sân chơi trên địa bàn, được dư luận nhân dân trong khu vực rất hoan nghênh và đồng tình ủng hộ.</p> <p>- Trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Đa dạng các hình thức để tuyên truyền có hiệu quả đến cán bộ, hội viên và nhân dân nghiêm túc thực hiện khẩu hiệu phòng chống dịch 5K; vận động quyên góp, ủng hộ các hộ dân gặp khó khăn trong và ngoài địa bàn, các đơn vị phục vụ công tác</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>phòng chống dịch ..., hỗ trợ mua nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ thực hiện cách ly tại nhà, hỗ trợ mua nông sản cho nông dân trị giá 28 triệu đồng; bản thân chị đã ủng hộ công tác phòng, chống dịch trị giá 03 triệu đồng.</p> <p>- Trong công tác giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, làm giàu bền vững: Chỉ đạo các Chi hội duy trì có hiệu quả mô hình “Nuôi lợn nhựa tiết kiệm”; tích cực hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước; cùng tập thể Ban thường vụ Hội LHPN phường quản lý tốt Nguồn vốn vay Ngân hàng CSXH (hiện tại đang quản lý tổng số nguồn vốn là trên 17 tỷ đồng); bản thân hàng năm trích ra từ 2 - 3 triệu đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do Hội và UBMTTQ phát động.</p>
8	Bà Nguyễn Thị Chắt, Hội viên chi hội phụ nữ Cơ Yếu, phường Nhân Chính	<p>Bản thân và gia đình luôn thực hiện nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.</p> <p>Tham gia công tác Hội từ năm 2001, bà luôn là hội viên nòng cốt thuộc Chi hội phụ nữ Cơ Yếu, phường Nhân Chính, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động tại Chi hội phụ nữ, Tổ dân phố, Khu dân cư; vận động hội viên, nhân dân tại Khu dân cư tích cực hưởng ứng. Bà đã có nhiều việc làm thiết thực, cụ thể như:</p> <p>- Năm 2020 được Hội phụ nữ phường phân công phụ trách giám sát sửa nhà Mái ấm tình thương cho hộ phụ nữ cận nghèo là gia đình chị Nguyễn Thị Nga, với tổng số kinh phí quận hỗ trợ 30 triệu đồng, Hội phụ nữ phường 24 triệu đồng. Trong quá trình sửa chữa, số tiền được hỗ trợ không đủ, gia đình chị Nga lại quá khó khăn, bà đã bàn với gia đình quyết định hỗ trợ gia đình chị Nga thêm 14 triệu để hoàn thiện các hạng mục còn thiếu, giúp gia đình chị có một mái ấm khang trang hơn.</p> <p>- Trong thời gian cao điểm của dịch bệnh Covid-19, hưởng ứng lời kêu gọi của Nhà nước, cá nhân bà đã ủng hộ Mặt trận Tổ quốc phường 2 triệu đồng, ủng hộ 2,2 tạ gạo để hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong Khu dân cư. Ngoài ra bà luôn là thành viên tích cực trong vận động cán bộ, hội viên ủng hộ các loại quỹ phục vụ công tác nhân đạo từ thiện, thăm hỏi gia đình chính sách, hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn. Trong 5 năm qua cá nhân bà và gia đình mỗi năm đều ủng hộ từ 2 - 3 triệu đồng.</p> <p>- Trong công tác giữ gìn vệ sinh môi trường, bà luôn gương mẫu và nhắc nhở Hội viên tham gia tổng vệ</p>



TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>sinh ngõ xóm, bóc xóa quảng cáo rao vặt sai quy định vào sáng thứ bảy hàng tuần. Năm 2017 bà cũng là thành viên tích cực không kể sớm tối giám sát thi công cải tạo mặt đường ngõ 3 Nhân Hòa thuộc tổ 17 khu dân cư Cơ Yếu, góp phần hoàn tất cảnh quan trong Khu dân cư được đảm bảo yêu cầu chất lượng.</p> <p>- Hàng năm gia đình bà được đánh giá đạt gia đình văn hóa. Trong nhiều năm liên tục bà nhận được Giấy khen của Hội LHPN quận, phường.</p>
9	<p>Bà Đỗ Thị Bằng, số 9/328/14 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai</p>	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.</p> <p>Cá nhân tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, cụ thể:          Từ năm 2017 đến nay, bà đã nhận đỡ đầu một cháu có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Lập Thạch, Phú Thọ với mỗi năm là 1.800.000 đồng; năm 2019 bà chung tay cùng Tổ dân phố quyên góp trong chương trình từ thiện “Ngân hàng bò” đã tặng được 01 con bò giống cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đan Phượng trị giá 15.000.000 đồng, cá nhân bà quyên góp ủng hộ 5.000.000 đồng.          Năm 2020 trong đợt dịch Covid-19, bà và gia đình đã ủng hộ nhiều đợt với tổng số tiền ủng hộ là 17.000.000 đồng thông qua sự kêu gọi của Ủy ban MTTQ phường Khương Mai và Hội CCB phường Khương Mai, cùng cộng đồng chung tay phòng, chống dịch Covid - 19.          Từ tháng 01 năm 2021 đến nay bà ủng hộ: Bữa ăn tại viện K, lũ lụt miền Trung và “Tết vì người nghèo” tổng số tiền là 6.000.000 đồng.</p>
		<p>Ngoài ra, trong hoạt động CTĐ phường, bà đã tham gia nhiều hoạt động từ thiện khác với sự ủng hộ cả về vật chất, tinh thần và công sức trong gần 20 năm tham gia vào công tác Hội cùng chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn không những ở phường Khương Mai mà còn ở nhiều vùng có những trường hợp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác trong cộng đồng.</p>
10	<p>Ông Hà Đăng Ninh, Chi hội CCB số 13 phường Khương Mai</p>	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.</p> <p>Là thương binh (hạng 4/4) nghỉ hưu tại Tổ dân phố số 13 phường Khương Mai, tuy sức khỏe hạn chế nhưng ông rất nhiệt tình tham gia hoạt động, phong trào tại TDP, tích cực đi đầu trong phong trào văn hóa văn nghệ với vai trò Đội trưởng đội văn nghệ. Từ năm 2014 đến nay, 7 năm liền được Quận Hội và UBND phường khen thưởng hội viên CCB gương mẫu, tiêu biểu.</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>Ông rất nhiệt tình trong công tác “Đi tìm đồng đội”, nhiều năm nay ông trực tiếp tham gia đi tìm đồng đội, với nhiều chuyến đi, đặc biệt nhất là đi tìm ngôi mộ tập thể 33 liệt sỹ (Thương binh, Y bác sĩ của trạm phẫu tiên phương Trung đoàn 4, Quân khu Trị Thiên) bị địch sát hại ngoài Côn Cát ngày 12/3/1975. Ông cùng các đồng đội trong Hội truyền thống CCB Trung đoàn 4, Hội truyền thống CCB Quân khu Trị Thiên đến làm việc với địa phương, cùng địa phương đi tìm, khảo sát nhiều lần.</p> <p>Với mong muốn “Không để sự kiện lịch sử nào bị lãng quên”, ông đã tích cực kêu gọi đồng đội trong và ngoài Hội truyền thống CCB Trung đoàn 4 quyên góp tiền của, công sức để xây dựng khu tưởng niệm và ngôi mộ tập thể cho các liệt sỹ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ông kêu gọi được sự tài trợ của Tập đoàn sản xuất - Thương mại - Đầu tư - Phát triển (TTAD GROU). Sau khi được lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế nhất trí, công trình “Khu di tích lịch sử trạm phẫu thuật tiên phương” được khởi công tháng 12/2019 gồm: 01 ngôi mộ tập thể, 01 nhà bia tưởng niệm, 01 nhà phẫu thuật, 01 nhà lưu niệm và tiếp khách, cổng chào, phù điêu... với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Ông đã trực tiếp tham gia 10 chuyến đi vào khu vực xã Triệu Dương - huyện Phong Điền - Thừa Thiên Huế để tìm mộ liệt sỹ, vận động quyên góp ủng hộ kinh phí và thi công xây dựng khu tưởng niệm với số tiền lộ phí của cá nhân là 15 triệu đồng, ngoài ra ông trực tiếp ủng hộ 3 triệu đồng xây dựng công trình khu di tích. Công trình vừa để tri ân công lao của các liệt sỹ, vừa là địa chỉ để giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.</p> <p>Tháng 11/2020 vận động quyên góp được 100 triệu đồng gửi Ban vận động xây dựng đền thờ B400 tỉnh Lạng Sơn.</p> <p>Ông còn rất tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo: Trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020 đã vận động quyên góp được 61 triệu đồng, 50kg sách giáo khoa trực tiếp vào xã Phong Hiền, huyện Phong Điền và trường Tiểu học xã Phong Anh.</p> <p>Ngoài các hoạt động cụ thể nêu trên, ông còn tham gia các chương trình thiện nguyện khác giúp đỡ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong cộng đồng.</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
11	Bà Lê Thị Ngoan, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận Khu dân cư số 5 phường Hạ Đình	<p>15 năm làm Tổ trưởng Tổ dân phố, 10 năm là ủy viên thường vụ Hội LHPN phường kiêm Chi hội trưởng phụ nữ Khu dân cư; 16 năm là thành viên Tổ bảo vệ dân phố dân phòng, là Trưởng Ban công tác Mặt trận, là Phó Bí thư Chi bộ, Bí thư Chi bộ 5; đại biểu HĐND phường 3 khóa liền (III, IV, V). Dù ở cương vị nào bà cũng luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà bà đảm nhiệm.</p> <p>Đặc biệt khi làm Chủ tịch Hội CTĐ phường, bằng những việc làm cụ thể như vận động các mạnh thường quân tặng xe lăn, xe đạp cho các cháu học sinh nghèo, mỗi năm vận động từ 300 triệu đến 500 triệu đồng để giúp đỡ người nghèo, trẻ em nghèo trong phường, trẻ em nghèo tại các huyện thuộc thành phố Hà Nội (Mỹ Đức, Quốc Oai), các tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa như: Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hòa Bình...; bà đã phối hợp cùng với Hội Khuyến Học, Hội Phụ nữ phường đan trên 4.000 khăn, mũ len, hàng ngàn sách vở, dây, dép, quần áo tặng các cháu học sinh nghèo một số tỉnh miền núi phía Bắc.</p> <p>Gia đình bà cũng đã có trên 10 năm được công nhận là gia đình Chữ thập Đỏ cấp Thành phố; bản thân bà cũng nhiều năm được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng bằng Khen; được Thành Phố, quận, phường tặng nhiều Giấy khen; năm 2020 bà được TW Hội CTĐ Việt Nam tặng danh hiệu Hội viên, tình nguyện viên Chữ thập Đỏ tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2015 - 2020.</p> <p>Từ đầu năm 2020, được Đại hội tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ, bà đã vận động xã hội hóa làm trên 100 giá treo cờ, mua cán cờ và cờ; xã hội hóa vẽ bức tranh bích họa 218m<sup>2</sup> tại ngõ 342 đường Khương Đình trị giá gần 100 triệu đồng với tiêu đề bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị.</p>
12	Em Đinh Phương Thảo, Học sinh lớp 5A5, trường Tiểu học Thanh Xuân Nam	<p>Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương.</p> <p>- Đạt nhiều thành tích trong học tập cũng như trong các phong trào thi đua: Năm 2020 đạt giải Quán Quân liên hoan dân vũ Quốc Tế, giải A liên hoan Nghệ Thuật chèo không chuyên Hà Nội, giải A1 liên hoan nghệ thuật múa không chuyên Thành phố Hà Nội; giải khuyến khích cấp thành phố Chiến sỹ nhí Thủ đô phòng chống Covid-19; giải nhất Quận Liên hoan múa hát tập thể và ca khúc măng non thiếu nhi Thủ đô.</p>

TT	Tên tập thể, cá nhân, chức vụ, đơn vị công tác	Thành tích nổi bật trong công tác hoặc gương NTVT được phát hiện trên các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội
		<p>- Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện: Tham gia Chương trình “Vì ngày mai tươi sáng” của Đài Truyền hình VTV1 gây quỹ ủng hộ các bạn nhỏ bị ung thư; cùng với CLB Sao Tuổi Thơ thực hiện chuyến đi “Chia sẻ yêu thương” tại điểm trường tiểu học, THCS Đức Xuân, Bắc Quang, Hà Giang với phần quà 61.250.000 đồng cùng với 415 thùng mì tôm, 400 áo phao ấm; tham gia biểu diễn từ thiện tại Bệnh viện Nhi, bệnh viện huyết học Trung ương, bệnh viện K gây quỹ cho trẻ em nghèo; Chương trình “Nhảy vì sự tử tế” năm 2019; Chương trình “Chạy vì trẻ em Hà Nội”; tham gia Điều ước thứ 7 của đài truyền hình Việt Nam và nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật gây quỹ ý nghĩa khác.</p>